
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566 

วันพฤหัสบดีที่  28  กันยายน  2566  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

***************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางพรทพิย์  ชูรตันา ประธานสภาฯ พรทพิย์  ชูรตันา  

2 นายอั้น  น้ำขาว รองประธานสภาฯ อั้น  น้ำขาว  

3 นายศิริพงศ ์ มาลาทอง เลขานุการสภาฯ ศิริพงศ ์ มาลาทอง  

4 นายอำนาจ  มรีาช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 1 อำนาจ  มีราช  

5 นายสุภีร์  โจกงาม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 6 สุภีร์  โจกงาม  

6 นายบรรจง  แก้วชลคราม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 7 บรรจง  แก้วชลคราม  

7 นายสมาน  กำลังด ี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 8 สมาน  กำลังด ี  

8 นายวิชาญ  แซ่เฮง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 9 วิชาญ  แซ่เฮง  

ผูไ้ม่มาประชุม 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายพรชัย  สุขฉายา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอิทธิพล  พูลศร ี นายกองค์การบริหารสว่นตำบล  อิทธิพล  พูลศร ี  

2 นายเชาวลิต  สุขฉายา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เชาวลิต  สุขฉายา  

3 นายสุรชัย  แซ่ลิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สุรชัย  แซ่ลิ้ม  

4 นายสุรพล  สั่งสอน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สุรพล  สั่งสอน  

5 น.ส.อำพร  สริิวาริน นักวิเคราะห์ฯ รก.หัวหนา้สำนักปลัด อำพร  สริิวาริน  

6 นางธันยาว ี เจริญชัย นักวิชาการพัสด ุรก.ผอ.กองคลัง ธันยาวี  เจริญชัย  

7 นายต่อศักดิ์  วัจนสาร นายช่างโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อศักดิ ์ วัจนสาร  

8 นางอมรรตัน์  หนูสุด เจ้าพนักงานธรุการชำนาญการ อมรรัตน ์ หนูสุด  

9 น.ส.ณัฐสุดา  ปราสาทิกะพันธ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ณัฐสุดา  ปราสาทิกะพันธ์  

10 นายเกียรติศักดิ์  ภูมิด ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  เกียรติศักดิ ์ ภูมดิ ี  

11 นางสาวกมลทิพย์  กลับดี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จา้งเหมาบริการ) กมลทิพย์  กลับด ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566 
วันพฤหัสบดีที่  28  กันยายน  2566  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปากทรง 
************************* 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.3๐  น. 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง                เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงลงนามเข้า 
เลขานุการสภาฯ                           บริหารส่วนประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเชิญสมาชิกสภา 

องค์การตำบลปากทรงทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ เรียนเชิญท่าน 
ประธานสภาฯจุดเทียน ธูป หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย และเปิด 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
เรียนเชิญครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา                      สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก ผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาฯ                              ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรทิพย์ ชูรัตนา ประธานสภาองค์การ 

บริการตำบลปากทรงก่อนเปิดการประชุมขอเชิญเลขานุการ สภาฯ 
ได้อ่านประกาศของสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ เชิญค่ะ 
  

นายศิริพงศ์  มาลาทอง                   เร ียนท่านประธานสภาฯ ท ่านสมาช ิกสภาฯ ผ ู ้ทรงเก ียรติ  
เลขานุการสภาฯ                                ท่านนายกฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประกาศอำเภอ 

พะโต๊ะ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลปากทรง 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3  ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วย 
องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลปากทรง แจ ้ งขอเป ิดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  ตั้งแต่วันที่  16 – 30  กันยายน 
2566 มีกำหนด 15 วัน เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นั ้น อำเภอพะโต ๊ะพิจารณาแล้ว 
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ  
สภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล พ .ศ .  ๒537 
และที ่แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถึง (ฉบับที ่  7) พ.ศ. ๒๕6๒  จ ึงเร ียก 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  ตั้งแต่วันที่  16 – 30  
กันยายน  2566  มีกำหนด 15 วัน 
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ณ ห ้องประช ุมสภา  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลปากทรง 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2566 นายเฉลิมดิตถ์  หนูพรหม นายอำเภอพะโต๊ะ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา                      สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก ผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาฯ                              ร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรทิพย์ ชูรัตนา ประธานสภาองค์ 

การบริหารตำบลปากทรงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2566  ในวันนี ้ซึ ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที ่ 28 กันยายน  
2566 การประช ุมสภาฯ ปรากฏตามเอกสารที ่แจกให้ทุก 
ท่านทราบแล้ว มีระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑                       เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     

- ในวันที ่ 2 ตุลาคม 25626 ทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากทรงร ับโอน  (ย้าย) ตำแหน่ง  นักบร ิหารงานท้องถิ่น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับต้น รายนายศักรภพน์ สิงหพันธ์  
โอน(ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก  ซึ่งในวันนั้น 
ขอเช ิญท ่านสมาช ิกท ุกท ่านมาร ่วมต ้อนร ับด ้วยนะค่ะ                
  

ระเบียบวาระที่ ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปากทรง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ัง 1  ประจำปี ๒๕๖6  เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม 2566        
  

พรทิพย์  ชูรัตนา                           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
ประธานสภาฯ                              ปากทรงสมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6  

เมื ่อวันที่ 30  สิงหาคม 2566  ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณา 
รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ 3  ครั ้งที ่ 1     
ประจำ ปี พ.ศ.๒๕๖6  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ว่าจะแก้ไข 
ในส่วนใดบ้าง ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขก็จะขอมติที่ประชุม 
แห่งนี้สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน ตำบลปากทรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำป ี  พ .ศ .  ๒๕๖6 เม ื ่ อว ันท ี ่  30 ส ิ งหาคม 2566 
ได้โปรดยกมือค่ะ 

/มีมติรับรอง... 
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ที่ประชุม                                 มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ                           7     เสียง 
ไม่เห็นชอบ                        -      เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง      1     เสียง 
ทั้งหมด                            8     เสียง 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา                      ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ลำดับตอ่ไปเป็นระเบียบ 
ประธานสภาฯ                              วาระที ่3 

ระเบียบวาระที่ 3                          กระทู้ถาม/มสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามหรือไม่ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4                       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5                       เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา                      5.1 ญัตตินายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ                              กันเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2566 กรณียังไม่ได้ก่อ 

หนี ้ผ ูกพัน โครงการจัดซื ้อพร้อมติดตั ้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์          
ไฟฟ ้ าพล ั ง ง านแสงอาท ิ ต ย์  เพ ื ่ อ โ อนต ั ้ ง จ ่ า ย ร ายก า ร 
ใหม่แผนงานอุตสาห กรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดคร ุภ ัณฑ ์ ไฟฟ ้ า  และวิทยุ งบประมาณ 275,000.-บาท                       
(-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  ขอเชิญท่านนายกฯเจ ้าของ 
ญัตติได้ช ี ้แจงรายละเอียดให้ที ่ประชุมได้  รับทราบ เชิญค่ะ      
   

นายอิทธิพล  พูลศร ี                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.                              ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปากทรงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ด้วยเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 275,000.-บาท          
(-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามที่สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลปากทรงได้มีมติเห็นชอบในการประชุมภาสมัยสามัญ  

/สมัยที่ 3... 
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สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 สิงหาคม 
2566  อน ุม ัต ิ โครงการจ ัดซ ื ้ อพร ้อม  ต ิดต ั ้ งระบบไฟฟ้า 
ด้วยเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 275,000.-บาท        
( -สองแสน เจ ็ ดหม ื ่ นห ้ าพ ั นบาทถ ้ วน - )  บ ั ดน ี ้ ก อ งช ่ า ง 
ไ ด ้ จ ั ด ท ำ ร ่ า ง ข อ บ เ ข ต ง า น โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ซื้ อ 
พร้อมติดตั ้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเพื่อขออนุมั
ต ิก ันเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับที ่ 4)    
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงปลูกสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ม ี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไป อีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหน่ึงปี”เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านนายก ทีไ่ด้ชี้แจงรายละเอียดให้ทีป่ระชุมได้รับ 
ประธานสภาฯ     ทราบ  ขอเชิญทางนายชา่งได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญค่ะ 
 
นายต่อศักดิ์  วัจนสาร                     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ 
นายช่างโยธาฯ                          บริหารส่วนตำบลปากทรงทุกท่าน  กระผมนายตอ่ศักดิ์  วัจนสาร  
รก.ผอ.กองช่าง    นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวนการกองช่าง  

ขอชี้แจงตามเอกสารที่ทา่นนายกได้นำเรียนสภาไปแล้วนั้นทางผได้    
ออกสำรวจประปาโขงบ้านห้างแกหมู่ที่ 2 ได้มกีารชำรดุซึ่งผมได้ 
จัดทำร่างขอบเขต (TOR) ตามเอกสารที่ทา่นไดร้บัไปแล้วนั้นโดยมี 
ประมาณ 20 รายการ เป็นการก่อสร้างระบบงานครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ 
แผงโซล่าเซลล์และตามรายละเอียดแนบโดยใช้ งบประมาณ 275,000.-บาท  
จึงขอนำเรียนสภาเพื่อทราบ 

/ขอขอบคุณ... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณทางกองช่าง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับ 
ประธานสภาฯ     ทราบ มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ  

ขอเชิญท่านสมาชิกหมูที่ 9 เชิญค่ะ 
 
นายวิชาญ  แซ่เฮง   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต. ม.9      ทุกท่าน กระผมนายวิชาญ  แซ่เฮง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  ประปา 

หมู่ที ่ 2 มีความเป็นมาประมาณ 2-3 สมัยของสมาชิก อบต. 
แล้วครับที่ดำเนินการไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ได้ประการ
ใดผมขอนำเรียนฝากไปยังท่านผู้บริหารหากดำเนินการไปแล้วใน 
จุดนี้ก็อยากให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
เป็นอย่างไรความเป็นห่วงของผมไม่อยากเห็นว่าหากดำเนินการมา
แล้วเอาตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์กับพี่น้องชาว 
บ้านได้ครับการตั้งข้อสังเกตหรือกลั่นกรองซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิก
สภาที่สมาชิกสภาเป็นผู ้นำเสนอไปยังประธานสภาผ่านไปยังผู้  
บริหารทานกับผมขอเรียนฝากในส่วนนี้ด้วยครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ 9 มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ     รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ค ่ะ เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
 
นายอิทธิพล  พูลศร ี                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.                              ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปากทรงสำหรับข้อเสนอของท่านสมาชิกอบตหมู่ที่ 9 ยินดีรับฟัง 
และจะทำงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง 
แน่นอนเพราะว่าเป็นปัญหาของประชาชนที่ขาดน้ำและไม่มีน้ำใช้ 
ในช่วงหน้าเหลิงซึ่งช่วงนี้นโยบายภาครัฐเน้นย้ำเรื่องน้ำสะอาดและ
อุปโภคบริโภคและเรื ่องลดพลังงานซึ ่งตรงประเด็นกับนายก 
รัฐมนตรีคนใหม่ซ่ึงท่านมีแนวคิดที่จะประหยัดพลังงานและการใช้ง
บประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที ่สุดซึ ่งในส่วนนี ้ทางผมก็ได้  
ปรึกษาหารือกับทางหมู่บ้านทางท่านกำนันได้รับปากกับผมแล้วว่า
จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะมีการเก็บค่าน้ำค่าบริการในส่วน
นั ้นเพื ่อไว้ในการดูแลรักษาต่อไปและทางผมก็ขอขอบคุณมาก 
ครับที่ท่านได้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นซ่ึงเราต้องร่วมมือร่วมกันต
รวจสอบในการใช้งบประมาณในส่วนนี้จึงนำเรียนสภาเพื่อทราบ 
ขอบคุณครับ 

/ขอบคุณ... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา    ขอบคุณท่านนายกค่ะระยะเวลาในการดำเนินการก็คือเดือน 
ประธานสภาฯ    กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมค ่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการลง 

นามในสัญญาหรือยังค ่ะ 
 
นายอิทธิพล  พูลศร ี                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.                              ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปากทรงในส่วนนี้ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงซึ่งในส่วนนี้เพิ่งจะได้  
ผ่านมติของสภาฯมาในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาเราก่อหนี้ผูกพัน 
ไม่ทันจึงใช้ในกรณีกันเงินจึงขออำนาจจากสภาเพื่อกันเงินโดยไม่กอ่ 
หนี้ผูกพันหลังจากเดือนกันยายนจะเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาต่อ 
ไปครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ 
ประธานสภาฯ  ทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ 

หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมญัตติ 5.1 ญัตตินายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลปากทรง เรื ่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  รายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2566 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อ 
พร้อมติดตั ้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 
275,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื ่นห้าพันบาทถ้วน)  ขอมติที่
ประชุมค่ะ 

 
มติที่ประชุม    โดยมีคะแนนเสียง 

เห็นชอบ                           7     เสียง 
ไม่เห็นชอบ                        -      เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง      1     เสียง 
ทั้งหมด                            8     เสียง 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   5.2 ญัตตินายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ    ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก         

สายทับขอน - ห้วยช้างส ีหมู่ที่ 5 งบประมาณ 544,755.50 บาท         
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ขอเชิญ 
ท่านนายกเจ้าของญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ   
เชิญค่ะ   

/เรียนท่านประธาน... 
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นายอิทธิพล  พูลศร ี    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.    ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปากทรงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับขอน - ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
544,755.50 บาท (ห้าแสนส่ีหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)         
ปริมาณงาน ผิวราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง171.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร 
ไหล ่ ท า ง  ล ู ก ร ั ง ในพ ื ้ นท ี ่ อ ั ดแน ่น  ข ้ า งละ  0 .50  เมตร 
พร ้อมป ้ายโครงการและงานอ ื ่นๆตามร ูปแบบท ี ่ กำหนด 
รายละเอ ียดตามเอกสารแนบ ขออน ุญาตให ้ทางกองคลัง 
ชี้แจงระเบียบอีกครั้งนึงครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอเชิญทางกองช่างชี้แจงรายละเอียด เชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
นายต่อศักดิ์  วัจนสาร                     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
นายช่างโยธาฯ                          บริหารส่วนตำบลปากทรงทุกท่าน  กระผมนายต่อศักดิ์  วัจนสาร  
รก.ผอ.กองช่าง    นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวนการกองช่าง 

สำหรับโครงการนี้ทางกองช่างได้รับหนังสือคำร้องจากสมาชิก    
หม ู ่ท ี ่  5  ม ีถนนชำร ุดขอให ้ เข ้าดำเน ินการตรวจสอบและ 
จะทำแบบรูปรายการพร้อมกับพร้อมกับปริมาณงาน(ปร.4,ปร.5) 
ซึ ่งเป็นการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน - 
ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) เป็นโครงการตาม 
ยุธศาสตร์ที่ 4  รายการที่ 153 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
สายท ับขอน –  ห ้ วยช ้ า งส ี  หม ู ่ ท ี ่  5   ว ั ตถ ุประสงค ์ ให้  
ได ้ถนนที ่มาตรฐานให้ชาวบ้านเด ินทางได ้สะดวกปลอดภัย 
โดยได้จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา งบประมาณ 
544,755.50 บาท ตามรายละเอียด เอสารแนบครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณนายช่างค่ะ ขอเชิญทางกองคลัง ชี้แจงระเบียบ เชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/เรียนท่าน.... 
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นางธันยาวี  เจริญชัย   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
นักวิชาการพัสดุฯ   บริหารส่วนตำบลปากทรงทุกท่าน  ดิฉันนางธันยาวี  เจริญชัย ขอ 
รก.ผอ.กองคลัง ชี ้แจงระเบียบ กฎหมายเพิ ่มเติมต่อไปค่ะ ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก  จ่ายเงินการฝากเงิน 
การเก ็บร ักษาเง ิน และการตรวจเง ินขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปี  
ไว ้ร ้อยละส ิบห ้าของท ุกป ี  เพ ื ่อ เป ็นท ุนส ํารองเง ินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ 
กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบ 
จากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรอง 
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรอง
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไขข้อ 89 (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 

/(1) ให้กระทำได้... 
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(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกค
รองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเกี ่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ  ประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
(๒) ได ้ส ่ ง เ ง ินสมทบกองท ุนส ่ ง เสร ิมก ิ จการขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่  
น้อยกว่า สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี 
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เ
ก ิ นหน ึ ่ งป ี ถ ั ด ไป  หาก ไม ่ ด ำ เน ิ นการภาย ในระยะ เวลา 
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป  
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึง 
ถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียร
ภาพในระยะยาว  ตามท ี ่ ได ้ ใช ้จ ่ ายเง ินท ุนสำรองสะสม 
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 
พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 18  พฤษภาคม 2566 
มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้   

9,980,895.02 บาท 
     ขออนุมัติสภาฯใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ 
         544,755.50 บาท 
     เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ 9,436,139.52 บาท 

ตามรายละเอียดข้างต้นที่ได้ชี้แจงการที่เราจะใช้จ่ายเงิน 
ส่วนนี ้ได้ เราจะต้องจำต้องดูว ่าตรงตามข้อ 89 ของระเบียบ 
ซึ่งเป็นการกระทำกิจการที่มีอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือไม่หรือเป็น
กิจการที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชา
ชน ต้องดูตามหลักเกณฑ์ว่าสามารถ เข้ากับระเบียบใดได้บ้าง  
และเป็นไปตามระเบ ียบหร ือไม ่  ซ ึ ่งโครงการท ั ้งหมดเป็น 
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ ่งสามารถใช้ได้ 
สรุปเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเราสามรถใช้ได้ 9,980,895.02 บาท  

/ต้องขออนุมัติ... 
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ต้องขออนุมัติจากสภาฯเพื่อ ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ 
544,755.50 บาท  และการ ใช ้ เ ง ิ นท ุ นสำรอง เ ง ิ นสะสม 
ต้องให้เงินสะสมให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถใช้เงินทุนสำรองเงิน
ส ะ ส ม ไ ด ้ เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม  ร ะ เ บ ี ย บ ท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง  
ด ิ ฉ ั นจ ึ งแจกแจงรายละ เอ ี ยด ให ้ทางสภาฯ ได ้ ร ั บทราบ 
เพื่อประกอบการพิจารณา  จึงนำเรียนสภาฯ เพื่อทราบค่ะ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณทางกองคลัง มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกหมู่ที่ 3 เชิญค่ะ 

 
นายอั้น  น้ำขาว    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธานสภาฯ/ส.อบต. ม.3   ทุกท่าน กระผมนายอั้น  น้ำขาว  รองประธานสภาฯ/สมาชิก 

อบต.  หมู่ที่ 3  ผมดีใจแทนพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 5 ด้วยนะครับ 
ผมขอสอบถามว่าเป็นงบตัวใหม่หรือว่างบเดิมครับและงบจ่ายขาด
เงินสะสม ซอยตาโก้จะเข้าดำเนินการเมื่อไรครับ ขอบคุณครับ
  

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ที่ 3 มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ    หรือไม่  เชิญท่านนายกตอบคำถาม เชิญค่ะ 

 

นายอิทธิพล  พูลศร ี    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.    ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปากทรงขอบค ุณสำหร ับคำถามของส ั ้นสมาช ิกหม ู ่ท ี ่  3 
งบประมาณท ี ่ ใช ้ย ั งคงเป ็นงบเก ่ าอย ู ่ คร ับ เน ื ่ องจากพอ 
เข้าไปดูในแผนแล้วจึงพบว่างบประมาณที ่ต ั ้งไว ้ไม ่เพียงพอ 
และต้องยืดระยะเวลาออกไปเพื่อเข้าประชาคมหมู่บ้านและเพิ่มแผ
นเข้ามาให้งบประมาณเพียงพอซึ่งยังเป็นของเดิมพร้อมกับซอย 
ตาโก ้คร ับ ซ ึ ่ งย ั งไม ่ม ีรอบใหม ่คร ับ ส ่วนเร ื ่องซอยตาโก้  
จะให้ทางกองช่างเป็นฝ่ายชี้แจ้งรายละเอียดครับ 

 
นายต่อศักดิ์  วัจนสาร                     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
นายช่างโยธาฯ                          บริหารส่วนตำบลปากทรงทุกท่าน  กระผมนายต่อศักดิ์  วัจนสาร  
รก.ผอ.กองช่าง    นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวนการกองช่าง 

สำหรับโครงการจ่ายขาดเง ินสะสมรอบที ่  2 อยู ่ในขั ้นตอน 
บันทึกขออนุมัติใช้งบประมาณ  จำนวน 5 โครงการ ครับ 

/ขอบคุณ... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณทางกองช่างมีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ    หรือไม่  เชิญสมาชิก หมู่ที่ 5 เชิญค่ะ 

 
นายศิริพงศ์  มาลาทอง                  เร ียนท่านประธานสภาฯ ท ่านสมาช ิกสภาฯ ผ ู ้ทรงเก ียรติ  
เลขานุการสภาฯ                               ท่านนายกผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  

นายศิริพงศ์  มาลาทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 /เลขานนุการสภาฯ 
สำหรับโครง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-
ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 ซึ่งทางผมได้เข้าสำรวจพบว่าชาวบ้านเดือดร้อน 
เป ็นถนนที่  ดำเน ินการแล ้ วย ั ง ไม ่ต ่ อ เน ื ่ อ งก ัน  จ ึ งของบ 
ประมาณในส่วนนี ้เพื ่อดำเนินการให้ต่อเนื ่องกันเพื ่อให้พี ่น้อง  
ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น ขอบคุณครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ที่ 5มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติมหรือ 
ประธานสภาฯ ไม ่   ถ ้าหากไม ่ม ีก ็ขอมต ิท ี ่ประช ุมญ ัตต ิ  5.2 ญ ัตต ินายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเรื ่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
สำรองสะสม  โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิม เหล็ก 
สายทับขอน- ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 งบประมาณ 544,755.50 บาท 
(ห้าแสนสี่หมื่นสี ่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี 
ต้คะแนนเสียง 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ                           7     เสียง 
ไม่เห็นชอบ                        -      เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง      1     เสียง 
ทั้งหมด                            8     เสียง 
 

 
 …………………พัก 15 นาที…………………. 

 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา             ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ                           ในเรื่องอื่นๆ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกค่ะ  

 

/เรียนท่าน... 
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นายสุภีร์  โจกงาม   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต. ม.6      ทุกท่าน กระผมนายสุภีร์  โจกงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  ต้องขอ 

ขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้งบประมาณเข้าซ่อมแซมถนนในซอย 
หลักเหล็กทำให้การเดินทางของชาวบ้านสะดวกมากขึ้นทำให้การ 
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
และได้รับความเสียหายน้อยลงมีความสะดวกสบายมากขึ้นส่วนเรื่อ
งไฟส่องสว่างในตอนนี้ของหมู ่ที ่ 6 ได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว  
ครับผมในนามตัวแทนขอขอบคุณชาวบ้านด้วยครับและอีกเรื่อง 
หนึ่งบ้านเราในช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาทับบ้าน 
เรือนของชาวบ้านแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและทำให้  
ชาวเจ้าของบ้านรู้สึกปลอดภัยและทางเจ้าของบ้านได้ฝากขอบคุณ
มายังคณะผู้บริหาร  ขอบคุณครับ  
 

นายอำนาจ  มีราช                เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร    
ส.อบต.หมู่ที่.1    เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอำนาจ  มรีาช        

ส.อบต. หมู่ที่ 1  ในสว่นของเรื่องบล็อกเรื่องทางเบี่ยงผมได้จัดการ  
ถมดินให้เรียบร้อยแล้วครับสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากฝนตกหนักใน 
ช่วงนี้จึงดำเนินการอะไรได้ไม่ค่อยมากครับขอบคุณครับ 
 

นายอั้น  น้ำขาว               เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร    
ส.อบต.หมู่ที่.3/รองประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอั้น  น้ำขาว              
     ส.อบต. หมู่ท่ี 3/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

ขอบคุณไปยังกองช่างที่ดำเนินการเรื่องไฟฟ้าสาธารณะให้ทั้งติดตั้ง
ใหม่และซ่อมแซมและในซอยหนองหอยหากฝนแล้งค่อยเข้าดำเนิน
การ ขอบคุณครับ 
 

นายสมาน  กำลังดี              เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร    
ส.อบต.ม.8    เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมาน  กำลังดี              
     ส.อบต. หมู่ที่ 8  ต้องขอบคุณเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่เข้าดำเนินการ 

แล้วเสร็จแล้วนั้นทำให้ชาวบ้านรู้สีกมีความปลอดภัยสะดวกสบาย 
มากขึ้น  ทางชาวบ้านฝากขอบคุณมายังทีมบริหารและกองช่างครบั 
ผมขอปรึกษาหารือเรื่องการใช้เครื่องจักรว่าจะจัดคิวอย่างไรดีครับ 
ขอบคุณครับ 

/เรียนท่าน... 
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นายวิชาญ  แซ่เฮง               เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร    
ส.อบต.ม.9    เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิชาญ  แซ่เฮง            
     ส.อบต. หมู่ที่ 9  ทางผมมีประมาณ 2-3 เรื่องที่จะเสนอท่าน 

ประธานผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องที่ 1 การใช้งบประมาณของ อบต. 
ขอฝากไปยังท่านผู้บริหารนอกจากเงินข้อบัญญัติประจำปีหากมี  
เงินส่วนไหนที่จะสามารถใช้ได้ที่ไม่ขัดต่อหลักการต่อข้อกฎหมาย  
ฝากไปถ ึ งหม ู ่ ท ี ่  6และหม ู ่ ท ี ่  9ท ี ่ ไม ่ ค ่ อย ได ้ ร ั บ โอกาส 
ในการใช้งบประมาณในส่วนนั้นด้วยครับ ผมอยากของบประมาณ 
ของเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมที่จะเหลือในปีงบประมาณนี้มา  
ใช้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอและมีปัญหากับพี่น้องชาวบ้าน  
เร ื ่องที ่  2เร ื ่องการใช ้เคร ื ่องจ ักรก็เหมือนก ันหมู ่บ ้านอ ื ่นๆ 
ในส ่วนของหม ู ่ท ี ่  9 ไม ่ค ่อยได ้ ใช ้ เคร ื ่องจ ักรเลยนะครับ 
ถนนเป็นหลุมเป็่น บ่อเยอะมาก ทั้งถนนสายหลัก  ซอยเหวภูหนัง 
ซอยโรงไฟฟ้า  การเดินทางของชาวบ้านยากลำบากมากในตอนนี้  
ซ ึ ่ งทาง  ผมได ้ดำเน ินการเข ียนคำร ้องไว ้ก ับทางกองช ่าง 
แล้วนั ้นยังไม่ได ้ร ับการแก้ไขหรือเข้าสำรวจเลยครับ แมคโค
ไม่ได้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่คลองเรือประมาณปีเศษๆแล้วนะครับ 
มีที่เข้าดำเนินการ ควนตอ 1 วันแต่ในตรงจุดนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ของ 
หมู ่ท ี ่  2 คร ับและฝากถึงผ ู ้บร ิหารด ้วยนะคร ับในบางแห่ง 
ย ั ง ไม ่ ได ้ เข ้ า  ดำเน ินการซ ึ ่ งชาวบ ้านฝากท ้วงต ิ งมาครับ 
เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถ ซึ่งมีรับส่งนักเรียนสัญจรไปมาทุกวัน 
มีการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร  ทำให้มีผลต่อการเดินทางลา่ชา้ 
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย   เรื่องที่ 3 เรื่องปรึกษาหารือกับ 
สมาชิกสภา ของเรา ซึ่งเราสมาชิกสภา ผมอยากจะให้เรามีบท 
บาทการท้วงติงในการนำเสนอญัติของบ ประมาณของผู้บริหารซึ่ง 
เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติในการท้วงติงท่านต้อง 
คำนึงถึงการบันทึกวาระการประชุม  หากผู ้บริหารเสนอแล้ว
สมาชิกยกมือให้เลยโดยที ่ไม่ตั ้งข้อสังเกตเลยไม่ได้ เราจะต้อง
กลั ่นกรองดูด้วยว่าเป็นไปตามหลักการที ่ผ ู ้บร ิหารเสนอหรือ
งบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากเงิน
ภาษีพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น ฝากยังที่ประชุมสภาฯแห่งนี้หากมีข้อ
สงสัยนำเสนอเรื ่องการเงินการคลังก็น่าจะให้ฝ่ายกองคลังเป็น
ผู ้ตอบคำถาม และในเรื ่องข้อกฎหมายต้องมีความชัดเจนและ
ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

/ขอบคุณ.... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณทางสมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่ม 
ประธานสภาฯ เติมหรือไม ทางหมู่ที ่4 ขอขอบคุณทางกองช่างที่ได้เข้าดำเนินการ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหายได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
และติดตั้งเพิ่มเติมอีก 2 ดวง เชิญท่านนายกตอบคำถามแก่สมาชิก
แต่ละหมู่บ้าน เชิญค่ะ 

 
นายอิทธิพล  พูลศร ี                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.                              ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปากทรง ขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้งคำถามมา ผมขอตอบคำถามของ
แต่ละหมู ่  เร ิ ่มจากหมู ่ท ี ่  6 ขอบคุณเช ่นก ันคร ับเร ื ่องท ี ่ ให้
งบประมาณไปซ่อมแซมถนนทางผมเข้าใจทางหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 
ในส่วนนี้เราจะพยายามหางบประมาณเพื่อช่วยในส่วนนี้แต่เท่าที่
ทราบกันคือพื้นที่ส่วนใหญ่จะติดเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเราทำได้เพียง
ซ่อมแซมจะต่อเติมหรือทำใหม่นั้นไม่ได้ครับ ทางผมคิดที่จะพัฒนา
ตลอด เรามาด้วยกันก็อยากให้ก้าวไปด้วยกันครับ ผมคิดวางแผน
ให้ทุกหมู่บ้านเท่าเทียมกันในทุกหมู่บ้านและเราเป็นตัวแทนของทุก
หมู่และทุกท่านมาจากการเลือกของประชาชนและวันนี้เราต้อง
มาร่วมรับฟังและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในส่วนเรื่องซ่อมแซมก็
ขอบคุณไปยังชาวบ้านถือว่าเรามาถูกต้องวันนี ้เราไปซ่อมแซม
ชาวบ้านขอบคุณถือว่าเป็นสิ ่งที ่ด ีท ี ่เราได้ทำให้ชาวบ้านตาม
นโยบายของเราที ่ทำไว้ถ ึงจะพาบ้างหรือเร ็วบ้างต้องดูตาม
สถานการณ์เรื่องฝนตกหนักดินสลายก็พยายามอย่างเต็มที่ได้แจ้ง
กับสมาชิกทุกหมู ่ว ่าเราจะไล่ก ันตามความจำเป็นตามความ
เดือดร้อนฉุกเฉินตรงนี้เมื่อตีนสไลด์ถนนขาดเราก็จะจำเป็นต้อง 
ดำเนินการก่อนเพื ่อแก้ปัญหาที ่ย ังเล็กและไม่บานปลายต้อง
ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ในส่วนของหมู่ที่ 1 เรื่องบล็อกก็เข้าใจ
ในส่วนนี้ก็ร่วมการแก้ปัญหาทางผมและกองช่างเข้าสำรวจตลอด
แต่ช่วงนี้ฝนตกไม่หยุดผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ถนน
ทางเบี ่ยงก็ไปประเมินและดำเนินการแก้ปัญหา  ต้องขอบคุณ
สมาชิกหมู่ที่ 1 ครับในส่วนของหมู่ที่ 3 ก็ยินดีเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ
ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันทั้งผู้บริหารและสมาชิกเราทำเพื่อประชาชน
ชาวบ้านได้รับแสงสว่างเราก็ดีใจในส่วนนี้ฝากถึงชาวบ้านด้วยว่า
ขอขอบคุณทางชาวบ้านเช่นกันครับที่เข้าใจในความล่าช้าไปบ้างใน
ส่วนเรื่องไฟฟ้าต่อไปเราต้องมีการปรึกษาหารือกันใน 1 ปีอาจจะ 

/ซ่อมแซม.... 
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ซ่อมแซมเพิ่มขึ้นแต่ติดตั้งใหม่ใช้ระยะเวลา 1 ปีจะทำ 1 ครั้งแต่
การซ่อมแซมอาจจะเพิ่มขึ้นสักประมาณ 2-3 ครั้งต่อปีเนื่องจาก
เสียบ่อยเกี่ยวเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกชุกทำให้เสียบ่อยส่วนใน
ซอยหนองหอยรอฝนแล้งอย่างที่ท่านสมาชิกกล่าว  ในส่วนของหมู่
ที่8เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทางเรายินดีครับที่ชาวบ้านฝาก
ขอบคุณมาทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปเพราะผมเชื่อว่า
ทุกคนณตอนนี้เราทำกันเพื ่อชาวบ้านผมเต็มที ่ก ับการทำเพื่อ
ชาวบ้านอยู่แล้วคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านได้อย่างเร่งด่วนเรื ่องการใช้เครื ่องจักรในส่วนนี้
ขอบคุณที่ท่านได้สอบถามมาผมคิดตลอดในห้วงต่างๆให้ท่านมั่นใจ
ได้คงต้องทำตามวงรอบกันต่อไปต้องรอให้ฝนหยุดตกในตอนแรก
จะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคม 61 นี้แต่ก็ไม่สามารถเริ่มได้เพราะฝน
ตกหนักมากในช่วงที่ผ่านมาเราไปแก้ไขในเหตุการณ์ฉุกเฉินเสีย
มากกว่าเครื่องจักรของเราทำงานทุกวันไม่ได้หยุดพนักงานก็เข้า
ทำงานเช้ากลับเย็นน้ำมันมีการเตรียมไว้ล่วงหน้านอกจากจะมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินทำให้ล่าช้าไปบ้างแต่เครื่องจักรทำงานอยู่ตลอด
แต่สภาพพื้นที่บ้านเราฝนตกหนักเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนต้อง
แก้ไขปัญหาถนนขาดดินสไลด์บางครั้งแก้ไขปัญหาในจุดเดิมซ้ำซาก
เมื่อฝนแล้งเราจะมาหารือกันและจะไล่เป็นวงรอบเหมือนเดิมครับ
ในบางแห่งใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เข้าดำเนินการเพราะต้องรอ
ให้ฝนแล้งจริงๆผมก็กระหนักอยู่เหมือนกันอยากเข้าดำเนินการใน
ทุกพื้นที่ทุกซอยแต่สภาพบ้านเรามีพื้นที่เยอะฝนตกตลอดทำให้การ
ทำงานได้ยากลำบากมากผมขอเรียนฝากท่านประธานสภาไปยัง
สมาชิกสภาเรื ่องของการใช้เครื ่องจักรครับหลังจากนี ้จะได้ทำ
วงรอบกันผมอยากให้ท่านทำบันทึกสำรวจในแต่ละหมู่แต่ละซอย
และสำรวจความสำคัญให้ท่านวิเคราะห์มาว่าส่วนไหนหนักที่สุดแต่
เราก็ต้องเข้าไปในทุกที่เราจะต้องมากำหนดว่าหมู่ละกี่วันใน 1 
รอบและให้ท่านดูว่าในหมู่ของท่านต้องเข้าซอยไหนก่อนทำให้งาน
สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและท่านก็ได้ทราบใน
ทุกปัญหาทุกซอยครับและต ้องไล ่ระด ับความสำค ัญเพราะ
เครื่องจักรของเรามีน้อยครับ  ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ 8  ในส่วน
ของหมู่ที่ 9 เรื่องการใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติซึ่งในปีนี้ในส่วน
ของท่านมีงบซ่อมแซม หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 9 ผมเข้าใจซึ่งผมพูดบ่อยและ
คิดอยู ่บ่อยสิ ่งที ่ทำได้น่าจะเป็นการซ่อมแซมและในส่วนที ่ทำ
เพิ่มเติมนั้นไม่ได้และไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามสอบถามเรื่อง 

/ป่าไม้... 
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ป่าไม้และติดตามอยู่ตลอดในส่วนของเงินงบประมาณที่ท่านเสนอ
ในสมาชิกสภาท้วงติงให้มีการสอบถามทางผมก็ยินดีเพราะผมทำ
มาด้วยความโปร่งใสแน่นอนเพราะก่อนที่จะนำเสนอบางครั้งผมได้
ช่วยคิดให้แทนท่านไปแล้วว่าจะทำจุดไหนก่อนดีทุกท่านมีสิทธิ์ท้วง
ติงได้ครับทางผมยินดีตอบทุกคำถามครับเรื่องการใช้เครื่องจักรของ
หมู ่9 ทางผมไม่ได้ลืมครับรอบแรกก็เข้าทำที่หมู่ 9 และด้วยสภาพ
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายเดือนและอีกหลายๆที่ก็เป็นเหมือนของ
ท่านและในซอยโรงไฟฟ้าได้พูดคุยกันตลอดให้สื ่อสารกับทาง
ชาวบ้านและกับท่านสมาชิกเองว่าไว้ฝนแล้งแล้วจะเข้าดำเนินการ
หากท่านจะทำในช่วงหน้าฝนนั้นก็ทำได้ครับแต่ท่านต้องรับผิดชอบ
กับชาวบ้านหากถนนเละชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้ในส่วนนี้ผม
อยากจะนำเรียนให้ท่านได้เข้าใจในห้วงนี้ประมาณ 3-4 เดือนที่ฝน
ตกไม่หยุดดูจากการก่อสร้างบล็อกของทางหมู่  1 ยังไม่สามารถ
ดำเนินการถมดินได ้ม ีน ้ำท ่วมดินสไลด ์ทำให ้เป ็นปัญหาอยู่
ตลอดเวลาหลังจากฝนแล้งแล้วจะมาทำบุญรอบกันมีพื้นที่บ้านเรา
ที ่ฝนตกทางพะโต๊ะเพราะรักปังหวานฝนไม่ตกเลยทางจังหวัด
สอบถามมาว่าได้ใช้งบประมาณจากภัยแล้งหรือไม่ผมตอบเลยว่า
ไม่ได้ใช้เลยครับในส่วนพื้นที่บ้านผมมีแต่ดินสไลด์กับน้ำท่วมถนน
ขาดครับในส่วนของทำถนนยังยากลำบากมากครับขออนุญาตนำ
เรียนให้ท่านเข้าใจครับหากฝนแล้งก็จะเห็นเครื่องจะขึ้นดำเนนิการ
พื้นที่หมู่ที่ 9 ครับรบกวนชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหาซึ่งสภาพ
ปัญหาเหมือนกันหมดให้ท่านลองทำบันทึกไว้ว่าซอยไหนที่เข้า
ดำเนินการไปแล้วบ้างทำให้ท่านสามารถชี้แจงกับชาวบ้านได้จึงขอ
ชี้แจงให้ทราบครับและขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่  9 ในส่วนของ
หมู่ที ่4 ขอบคุณเรื่องไฟฟ้าก็ยินดีอีกครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการ
ทำงานในส่วนของหมู่ที่ยังไม่ได้เข้าดำเนินการเช่นการซึ่งตอนนี้ไม่มี
เข้าดำเนินการในหมู่ไหนเป็นพิเศษผมให้ความเป็นธรรมในทุกหมู่
หลังจากนี้ผมจะไล่ดูจากคำร้องครับว่าจะต้องแก้ไขในหมู่ไหนก่อน
แต่หากติดเรื่องฝนตกก็ต้องขออภัยในความล่าช้าครับและขอเน้น
ย้ำเรื่องท่านรองปลัดจะมารับตำแหน่งผมอยากให้พวกเราแสดง
พลังทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเพื่อมาร่วมต้นรับท่านกันครับ
และจะมีทางอบตตะโกเข้าร่วมส่งด้วยครับผมคิดว่าต่อไปนี้จะมีคน
รู้เรื่องงบประมาณให้ซ่ึงทางผมก็ได้ทำในส่วนอื่นๆต่อไปในตอนนี้ใน
ทุกฝ่ายก็หนักกันทุกคนในด้านเอกสารแต่ละเล่มแต่ละโครงการทำ
แบบรีดร้อนไม่ได้ต้องดูให้ถ่ีถ้วนในส่วนของเรื่องรถบดล้อเหล็กยัง 

/อยู่ในขั้นตอน... 
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อยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์อยู่ครับคณะกรรมการต้องพิจารณา
และสอบข้อซักถามให้ดีให้ถี่ถ้วนต้องดูรายละเอียดในหลายๆอย่าง
ตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุเขตที่ล่าช้าเพราะติด
ปัญหาในหลายๆเรื่องสุดท้ายก็ขอขอบคุณซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณ
อีก 2-3 วันนี้แล้วจะขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วจะได้วางแผนใน
ส่วนปีงบประมาณหน้ากันต่อไปขอขอบคุณที่ไว้วางใจกันและ
ร่วมงานกันต่อไปและคงทำงานร่วมกัน ร่วมคิดร่วมกันแก้ปัญหา 
มาพูดคุยกัน ผมอยากให้สมาชิกเข้ามาพูดคุยกันดีกว่าถ่ายรูปและ
ส่งมา จะทำให้สมาชิกท่านอื่นๆได้เข้าใจในปัญหาด้วยหากต้องมี
การลัดคิววงรอบกัน ซึ่งเราอยู่ในทีมเดียวกัน ผมจึงขอให้ทุกท่าน
เข้ามาคุยปัญหากันร่วมวางแผนไปด้วยกัน ขอบคุณสำหรับเรื่อง
ต่างๆในปีงบประมาณนี้ ขอบคุณครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านนายกอีกครั้งนึงค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาฯ     เพิ่มเติมหรือไม ่ค่ะ เชิญท่านสมาชิก หมู่ที่ 9 ค่ะ 
 
นายวิชาญ  แซ่เฮง               เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร    
ส.อบต.ม.9    เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิชาญ  แซ่เฮง            
     ส.อบต. หมู่ที่ 9  เรื่องจัดซื้อเครื่องจักรไป 3 คัน ไม่ทราบว่า 

ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
 
นายอิทธิพล  พูลศร ี                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.                              ทุกท่าน ผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปากทรง  ในส่วนของเครื่องจักรจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็น
ระยะต่อไป  ในตอนนี้กำลังดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อรถบด
ล้อเหล็กครับ ในส่วนของกรีดเดอร์และรถเทเลอร์จะดำเนินการใน
ลำดับต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาจะสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ    หรือไม่  เชิญท่านรองฯ เชาวลิต  สุขฉายา ค่ะ 
 
 
 
 
 

/เรียนท่าน... 
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นายเชาวลิต  สุขฉายา                       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายก อบต.   ท ุกท ่ าน  ผมนาย เชาวล ิต   ส ุ ขฉายา  รองนายกองค ์การ 

บริหารส่วนตำบลปากทรง  ผมอยากให้สมาชิกทุกท่าน เมื ่อมี
ปัญหาต้องแก้ไข ขอให้ทุกท่านเข้ามาร่วมกันปรึกษาพูดคุยเพื่อ
แก้ปัญหาในส่วนนั้นต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 
 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่านเชาวลิต  สุขฉายา ค่ะมีสมาชิกท่าน  
ประธานสภาฯ ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญท่านเลขานายกฯ ท่านสุรพล  

สั่งสอน ค่ะ 
 
นายสุรพล  สั่งสอน                       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการนายก อบต.   ทุกท ่าน ผมนายสุรพล  ส ั ่งสอน  เลขานุการนายกองค ์การ 

บริหารส่วนตำบลปากทรง  ผมขอเสริมในส่วนของนายกฯครับ ซึ่ง
ผมก็เข้าใจถึงความรู้สึกของท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้รับความกดดัน
จากชาวบ้านและความเดือดร้อนของชาวบ้าน ณ ตอนนี้เหมือนกัน
ในทุกหมู่บ้าน ในช่วงนี้จะเป็นการเร่งด่วนเสียมากกว่า เพราะพื้นที่
เราฝนตกหนักตลอด ขอบคุณครับ 

 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอบคุณท่านเลขานุการนายกฯ ท่านสุรพล  สั่งสอน ค่ะมีสมาชิก  
ประธานสภาฯ ท่าน ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ในนามของประธานสภาฯก็

ต้องขอบคุณท่างฝ่ายบริหารในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย
สภาวะพื้นที่ของเรามีเยอะเครื่องจักรน้อย ฝนตกบ่อย ทำให้เข้า
ดำเนินการไม่ค่อยทัน บางหมู่บ้านก็ได้ไม่เต็มที่ ปีงบประมาณหน้า
เราเริ่มกันใหม่ เรามานั่งปรึกษาหารือกันและมาดูกันว่าหมู่ไหน
น่าจะเข้าดำเนินการก่อนและดูตามสถาพปัญหากันค่ะ      หากไม่
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ทีมผู ้บร ิหาร และน้องๆ 
ข้าราชการทุกคน ที่มาประชุมวันนี้   ขอปิดการประชุมค่ะ  

ปิดการประชุมเวลา  13.20  น. 

 
ลงชื่อ                            ผู้จด/บันทึกการประชมุ 

              (นายศิริพงศ์  มาลาทอง) 
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
/ผู้รับรอง… 
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ลงชื่อ                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นางพรทพิย์  ชูรตันา) 
        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง 

คณะกรรมการสภาท้องถิน่ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดต้รวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยวิสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 

 
 
 

(ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายอำนาจ  มีราช) 
           

 
              (ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายสุภีร์  โจกงาม) 
 

 

 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพรชัย  สุขฉายา) 
 

 

รายงานการประชุมครั้งนี ้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที ่1  ประจำปี พ.ศ.2566  

เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2566 
 
 

(ลงชื่อ)                                         
           (นางพรทิพย ์ ชูรัตนา) 

             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


